
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญประจำปี  สมัยที่  ๓  ของปี พ.ศ.  ๒๕62 

ครั้งที่  ๒ 
วันที่  23  สิงหาคม  ๒๕62 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
---------------------------------- 

ผู้มาประชุม  จำนวน 12  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จำนวน   -    คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  17  คน 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานกรประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕62 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕62 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา
พอสมควร แต่ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเห็นชอบเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ของปี ๒๕62 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕62 ด้วยมติ ดังนี้ 

รับรอง  ๑1  เสียง  
ไม่รับรอง   0  เสียง  
งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และคำแปรญัตติที่

คณะกรรมการได้รับไว้ 
ประธานสภาฯ  - เนื่องจากในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปี 2563 เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2563 และพิจารณาคำแปรแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับไว้ เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 
และให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรกมาร
ได้ประชุมพิจารณาเสร็จแล้ว จึงขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงและรายงาน
รายละเอียด ต่อไป 

 

นายบุญแสง  พรนิคม  - ได้รายงานผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติและคำแปรญัตติที่คณะกรรมการได้รับไว้ ดังนี้ 
(ประธานกรรมการฯ)  - เรียน ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม นายบุญแสง พรนิคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี
ตำบลโนนสะอาด ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อ
สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดเพ่ือพิจารณา และได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖3 ในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕62 ซึ่งในการนี้ สภาฯ ได้พิจารณา



คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖3 ในคราว
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕62 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕62 โดยที่
ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายบุญแสง  พรนิคม   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
2. นายสานิต  ชมภูมาตย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
3. นายประเสริฐ  ตลับเงิน    สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้กระผมเป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ โดยมีท่าน สานิต ชมภู

มาตย์ เป็นเลขานุการ และให้คณะกรรมการแปรญัตติ มีหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖3 / รับคำแปรญัตติ และพิจารณาคำแปรญัตติที่ได้รับไว้ให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่สภาฯได้กำหนด โดยมีกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อย
กว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างฯ ดังนี้ 

1. วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
2. วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
3. วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ และคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปร
ญัตติที่ได้รับไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม ๒๕62 และส่งรายงานให้กับประธานสภาฯ เพ่ือ
นัดประชุมสภาฯ ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไปนั้น  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มี ท่านบุญชู  
นินสะคู สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้ยื่นคำเสนอขอแปรญัตติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
โดยไดข้อแปรญัตติลดรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

1. แปรลดรายจ่าย (ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย) 
จากแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (หน้า 60) 
- โครงการก่อสร้างทางลาดเอียง คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อาคาร 

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน  250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
    ขอแปรลดเป็น  

- โครงการก่อสร้างทางลาดเอียง คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อาคาร 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)   

 

    2. แปรลดรายจ่าย (ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย) 
จากแผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (หน้า 61) 
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลโนนสะอาด  จำนวน   

215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลโนนสะอาด หนา 0.15 

เมตร มีพ้ืนที่ผิวไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม. ก่อผนังอิฐฉาบปูนด้านเดียว 
    ขอแปรลดเป็น  

- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลโนนสะอาด  จำนวน   
165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลโนนสะอาด หนา 0.10 
เมตร มีพ้ืนที่ผิวไม่น้อยกว่า 290 ตร.ม. ก่อผนังอิฐฉาบปูนด้านเดียว 

ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติฯ และพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติ โดยละเอียดแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561   
โดยได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ นายเลิศ   
พรมลิ รองนากเทศมนตรีฯ คนที่ 1 เป็นตัวแทน และนายบุญชู  นินสะคู สมาชิกสภาฯ ที่ได้ยื่นคำแปร



ญัตติไว้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 2 โครงการดังกล่าว ปรากฏว่า คณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบตามร่างฯ เดิม และให้คงไว้ซึ่งงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางลาดเอียง คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อาคาร 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 250,000 บาท และ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลโนนสะอาด  จำนวน 215,000 บาท โดย นายบุญชู นินสะคู ได้ขอ
สงวนคำแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ขอสงวนความเห็นของคณะกรรมการไว้ เพ่ือขอให้
ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระท่ี 2 ต่อไป 

 

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 

วาระท่ี  ๒ (การแปรญัตติเรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติแห่งร่างฯ) 
- ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ 

แก้ไขเท่านั้น 
 

ประธานสภาฯ  - สำหรับการประชุมสภาฯ ในวันนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในวาระที่ ๒ คือจะพิจารณาและอภิปรายการแปรญัตติ
เรียงตามลำดับเฉพาะที่มีการแปรญัตติแห่งร่างฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้รายงานผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว โดยมีท่านบุญชู  นินสะคู ผู้เสนอคำขอแปรญัตติได้สงวน
คำแปรญัตติไว้เพ่ือแถลงให้สภาฯ ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ก่อนที่จะมีการอภิปรายขอให้ ท่าน
บุญชู  นินสะคู สมาชิกสภาฯ เขต 2 ได้แถลงต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

   

นายบุญชู  นินสะคู  - ตามท่ีข้าพเจ้า ได้เสนอคำแปรญัตติขอลดรายจ่าย (ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย)  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) จำนวน 2 โครงการ คือ  
  1. โครงการก่อสร้างทางลาดเอียง คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อาคาร

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้เหลือ
งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

   1. เนื่องจากตามโครงการนั้นระบุชุดราวจับเป็นอลูมิเนียม แต่ตามแบบสรุปราคา
กลางงานก่อสร้างเป็นงานราวจับแสตนเลส  

   2. กำหนดประมาณราคากลางตามร่างเดิมมีราคาสูงเกินความเป็นจริง 
 

2. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลโนนสะอาด  จำนวน   
215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายให้เหลือ 
165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

1. เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในเรื่องพ้ืนที่ เพราะไม่ได้กำหนดความกว้างและความ 
ยาวไว้แต่อย่างใด มีเพียงปริมาณพ้ืนที่เท่านั้น   

2. ในการก่อสร้างลานคอนกรีตดังกล่าว เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างให้
หนา 0.15 เมตร จึงขอลดความหนาให้เหลือเพียง 0.10 เมตรก็พอ 

 

ประธานสภาฯ  - ให้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  
 

นายกเทศมนตรีฯ  - แจ้งให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดและประมาณการในการดำเนินการ
โครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมสภา 

นายดำรงณ์ เรืองประทุม  - ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้  
1. ในการดำเนินการก่อสร้างทางลาดเอียงคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

นั้น จำเป็นต้องทำให้ได้มาตรฐาน คือตามโครงการดังกล่าว ที่ระบุเป็นราวจับอลูมิเนียมในแผ่นปกหน้า



แบบแปลนนั้นเนื่องจากพิมพ์ผิดพลาด ที่ถูกต้องจะต้องเป็นราวจับแสตนเลส ตามรายละเอียด
ประมาณการราคาที่กำหนด ส่วนราคากลางเดิมที่มีราคาสูง เพราะการก่อสร้างมีความยาวตามความ
ลาดเอียงที่ได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อลดความชันและให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีความปลอดภัย  

 

  2. สำหรับโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลโนนสะอาด ที่ตาม
แบบไม่ได้กำหนดความกว้าง ความยาว เพียงแต่กำหนดพ้ืนที่ไว้นั้น เนื่องจากความชัดเจนของความ
กว้างและความยาวไม่ได้รวมเพราะว่าขนาดพ้ืนที่ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แน่นอน ตามสภาพพ้ืนที่จริงจึง
ระบุเป็นพ้ืนที่รวมซึ่งมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร เพราะจะต้องมีความ
แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของรถที่จะต้องจอดอยู่ทั้งวัน หากจะต้องกำหนดความหนา 0.10 
เมตร อาจจะเกิดการแตกร้าวได้ในอนาคต 

 

 ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและพิจารณาคำแปรญัตติ เพ่ือจะได้ขอมติต่อที่ประชุมสภา 
 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - ได้เสนอขอให้ที่ประชุมได้มีมติให้ออกเสียงลงคะแนนลับ และขอให้ประธานสภาฯ ไดข้อมติ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ   - ได้อธิบายว่าการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมี 2 วิธี คือ 
  1. การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 
  2. การออกเสียงลงคะแนนลับ 
  ในการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง คือ 
  - ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
  - ยืนขึ้น 
  - เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
  สำหรับการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกที่มีอยู่

ในที่ประชุมสภาฯมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติดังกล่าวสามารถ
เสนอด้วยวาจา ถ้าที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบก็ให้ดำเนินการตามนั้น ประธานสภาจึงได้ขอมติต่อที่
ประชุมสภาฯ เพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนลับ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภามีมติให้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
  1. เห็นด้วยให้ออกเสียงลงคะแนนลับ 6 เสียง 
  2. ไม่เห็นด้วยให้ออกเสียงลงคะแนนลับ 5 เสียง 
  ประธานงดออกเสียง 
 

ประธานสภาฯ  - ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนลับ โดยให้เขียนเครื่องหมายลงบนแผ่นกระดาษที่
เจ้าหน้าที่จัดให้โดยให้เขียนเครื่องหมายถูก (√) ลงในช่อง      หน้าข้อความที่เขียนว่า “เห็นด้วยกับร่าง
เดิม” ไม่เห็นด้วย เห็นควรแก้ไขตามคำเสนอขอแปรญัตติ ส่วนผู้ไม่ออกเสียงไม่ต้องเขียนเครื่องหมาย
ใดๆ โดยให้ประธานจะเรียกชื่อสมาชิกสภาตามลำดับใส่ลงในหีบด้วยตัวเองที่จัดไว้ต่อหน้าประธาน 
และประธานสภาฯ ให้หยุดพักการประชุมชั่วคราว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมการจัดการลงคะแนน
เสียงแบบลับ ประมาณ 15 นาที และให้เชิญสมาชิกสภาฯ ตามรายชื่อทีละคนตามลำดับเพ่ือออกเสียง
ลงคะแนนลับทั้ง 12 คน โดยให้ออกเสียงลงมติทีละโครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการก่อสร้างทางลาดเอียง คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แปรญัตติ
ขอลดรายจ่าย (ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย) ให้เหลืองบประมาณ 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้วน) 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - มติออกเสียงลงคะแนนแบบลับ ปรากฏดังนี้ 
  1. เห็นด้วยกับร่างเดิม จำนวน 4 เสียง 
  2. ไม่เห็นด้วยเห็นควรแก้ไขตามคำเสนอขอแปรญัตติ จำนวน 7 เสียง  



  3. ไม่ออกเสียงลงคะแนน จำนวน 1 เสียง 
 

2. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลโนนสะอาด  จำนวน   
215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอแปรลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายให้เหลือ 
165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุมสภาฯ  - มติออกเสียงลงคะแนนแบบลับ ปรากฏดังนี้ 
  1. เห็นด้วยกับร่างเดิม จำนวน 5 เสียง 
  2. ไม่เห็นด้วยเห็นควรแก้ไขตามคำเสนอขอแปรญัตติ จำนวน 7 เสียง  
  3. ไม่ออกเสียงลงคะแนน จำนวน 0 เสียง 
 

5.2 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖3 วาระท่ี ๓ 
(ให้ที่ประชุมสภาฯ ลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่) 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวอธิบายในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖3 ในวาระ
ที่ ๓ ว่า จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาฯ จะได้ลงมติให้มีการอภิปรายหากมีเหตุอันสมควร 
โดยประธานสภาฯ ได้ให้ที่ประชุมได้เสนอ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอหรือประสงค์จะให้มีการอภิปรายแต่
ประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖3 หรือไม ่  

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมตทิี่ประชุม ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 จำนวน  11  เสียง 

2. ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 0  เสียง  

3. งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

5.3 การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ  - เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ  ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้สำหรับการกำจัดและ
ป้องกันโรค โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 หมวด 4 ว่า
ด้วยการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาในการ
ดำเนินการดังกล่าว ก่อนที่จะได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ ด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี  - ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาลชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
นางภาวิณี  พุทธศรี  - ได้ชี้แจงต่อที่ชุมสภาฯ ดังนี้ 
  เนื่องจากในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลโนน

สะอาดไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันเพ่ือใช้ในการกำจัดและป้องกันโรคไว้ ซึ่ง
ในปัจจุบันโรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ในทุกกลุ่มอายุ พบมากใน
เด็กวัยเรียน โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขอย่างมาก ในระยะ 50 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการ
ระบาดของโรคไนประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2501 นั้น  อัตราอุบัติการณ์ของโรคสูงขึ้นมาโดยตลอด 
นอกจากนี้ได้มีการแพร่กระจายของโรคไปทั่วทุกภาคของประเทศ ผลกการดำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคในระยะที่ผ่านมายังไม่สามารถลดโรคได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  

  การดำเนินงานที่สำคัญที่สุดในการควบคุมโรคไข้เลือดออก คือการป้องกันโรคล่วงหน้าเพ่ือ
มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งต้องดำเนินการก่อนโรคเกิดหากการระบาด
แล้วการควบคุมจะทำได้ลำบาก และสูญเสียงบประมาณในการดำเนินการเพ่ิมมากขึ้น กอปรกับเครื่อง



พ่นหมอกควันที่ใช้สำหรับการกำจัดและป้องกันพาหะนำโรค เช่น ยุงลาย ของเทศบาลตำบลโนน
สะอาดมีสภาพเก่าและไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากใช้งานมาหลายปีแล้วและไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
เพ่ือให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันอย่างเร่งด่วน เพ่ือใช้ในการป้องกันและ
กำจัดยุงลายได้ทันท่วงที ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เนื่องจาก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 หมวด 4 ว่าด้วยการโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ตามรายการที่ได้เสนอ
เอกสารต่อสภาแล้วในเบื้องต้น ดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

- โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
ตั้งไว้ 150,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน 150,000  บาท  
โอนลด 120,000  บาท  งบประมาณหลังโอน   30,000  บาท 
รวมโอนลด  120,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
โอนมาเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
ตั้งไว้    0  บาท งบประมาณก่อนโอน            0  บาท  
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 120,000  บาท   
งบประมาณหลังโอน   120,000  บาท 
รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 120,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

    จึงขอนำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ประธานสภาฯ   - ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสาร และให้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ต่อที่ประชุมสภาฯแต่ไม่มีผู้ใดอภิปราย ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเห็นชอบและอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือดำเนินการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันต่อที่
ประชุมสภา 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามที่นำเสนอ ดังนี้  
1. อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน  11  เสียง 
2. ไม่อนุมตัิให้โอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน  0  เสียง 
3. งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
    6.1 การร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะภายในเขตเทศบาลตำบลโนน 

สะอาด 
ประธาน  - ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารจัดการขยะ

ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด  
 

นายฉลาด  บุญสะอาด  - ได้ชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารจัดการและการบริการในการจัดเก็บขยะภายในเขต 
(รองปลัดเทศบาล) เทศบาลตำบลโนสะอาดว่า เนื่องจากตามที่เทศบาลตำบลโนนะอาด ได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ทิ้งและ

กำจัดขยะมูลฝอย และได้ดำเนินการบริการจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยได้เช่า



ที่ดินของ นางอาภาพร เคนเวียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมือง ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อขุดบ่อทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีพ้ืนที่
หรือมีพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในการนี้ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้นำเสนอต่อสภาฯ เพ่ือขออนุมัติใน
การขอทำกิจการนอกเขต ซึ่งสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดก็ได้มีมติเห็นชอบแล้ว และได้ประสานใน
การขอทำกิจการนอกเขตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เพ่ือนำเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนหัน แต่เนื่องจากทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหันได้มีการประชุมพิจารณาและ
มีมติไม่เห็นชอบให้ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ดำเนินกาจการนอกเขต และให้เวลาเทศบาลตำบล
โนนสะอาดได้นำขยะไปทิ้งบ่อขยะดังกล่าวได้ถึง 30 กันยายน 2562 จึงทำให้เทศบาลตำบลโนน
สะอาดได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงอยากจะร่วมปรึกษาหารือกับทางสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดและผู้นำ
หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดเพ่ือจะได้หาแนวแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวต่อไป ซึ่งใน
เบื้องต้นได้ไปติดต่อประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแล้ว แต่ก็ไม่มีที่ใด
ที่จะให้ร่วมนำขยะไปกำจัดด้วยได้แต่อย่างใด และได้นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลของกองทุนฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบลโนนสะอาด ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยลด
และกำจัดขยะได้และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจได้ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการ
ติดต่อและพยายามหาที่ทิ้งและกำจัดขยะจึงอยากนำปรึกษาเพ่ือทางช่วยกันแก้ไขปัญหาในอนาคต
ต่อไป และในการนี้ ได้มีหนังสือขอความร่วมกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์
การออกไปชี้แจงและรับซื้อขยะรีไซเคิล ในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจขยะรีไซเคิลตำบล
โนนสะอาด เพ่ือเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะ การลดขยะต้นทางตามแนวปฏิบัติของรัฐบาล 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลโนน
สะอาด เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกับครรลองของระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและโดยความเห็นของประชาชน สำหรับการออกประชาสัมพันธ์และรับซื้อขยะรีไซเคิล
ประจำเดือนสิงหาคม/กันยายน 2562 ได้มีกำหนดการ ดังนี้ 

  1. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  1 วันที่  26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลา
อเนกประสงค์ 

  2. บ้านหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดสระบัว 
  3. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาหน้าวัดสว่าง

ศรีบุญเรือง 
  4. บ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาริมเชิญ 
  5. บ้านแสนสุข หมู่ที่ 5 วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ 

(หอน้ำประปา) 
  6. บ้านสมบูรณ์สุข หมู่ที่ 6 วันที่ 3 กันยาน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
  7. บ้านสนามบิน หมู่ที่ 7 วันที่  5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดบึงสว่าง 
  8. บ้านโนนเรียน หมู่ที่ 8 วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
  9. บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 9 วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลอเนกประสงค์ 
  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกสภาทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ให้

ประชาชนภายในหมู่บ้านทราบและเข้าร่วมประชุมด้วย 
 

ประธานสภาฯ  - ได้ให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะภายในเขต
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

 

นายมลตรี  รินอินทร์  - ได้แสดงความคิดเห็นว่าโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลของกองทุนฌาปนกิจขยะรีไซเคิลที่ทาง 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2)  ตำบลโนนสะอาดโนนสะอาดเป็นโครงการที่ดี แต่เกรงว่าประชาชนทุกครัวเรือนจะปฏิบัติไม่ได้  จึงขอ

เสนอและแสดงความคิดเห็นว่าให้แต่ละหมู่บ้านจัดหาที่ทิ้งและกำจัดขยะภายในหมู่บ้านของตนเอง 
โดยการจัดเก็บและทำการขนเอง หรือให้ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดจัดสรรงบประมาณในการ



จัดทำบ่อทิ้งและกำจัดขยะภายในหมู่บ้านของตนเอง โดยให้ทางเทศบาลนำรถขยะเก็บขนให้ เก็บบ้าน
ใดก็ให้ทิ้งภายในหมู่บ้านนั้น ซึ่งทางบ้านเหมือดแอ่เองก็มีที่สาธารณประโยชน์แต่ก็อยู่ใกล้บริเวณแหล่ง
น้ำ ซึ่งก็จะได้ประชาสัมพันธ์และจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนภายในหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง 

 

นายเกษม  เวียงทอง  - ได้แสดงความคิดเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะภายในหมู่บ้านนั้น ก็จะได้พิจารณา 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7) และต้องศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งก่อน 
 

นางสังเวียน  ราชวงค์  - ได้กล่าวสนับสนุนโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลของกองทุนฌาปนกิจขยะรีไวเคิลว่าเป็น 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7) โครงการที่ดี ซึ่งทางหมู่บ้านสนามบินเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ชาวบ้านได้ทำการคัด

แยกขยะ ภายในครัวเรือนเพ่ือเป็นการลดขยะต้นทางด้วย 
นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้เสนอให้แต่ละหมู่บ้านได้จัดหาบริเวณสถานที่ท้ิงและกำจัดขยะภายในหมู่บ้านของตนเอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ก่อน โดยในการจัดเก็บก็ให้ทางเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บให้ภายในแต่ละหมู่บ้าน และเสนอให้

ไปติดต่อที่ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางเพ่ือขอเช่าที่เพ่ือขุดบ่อทิ้งและกำจัดขยะ 
นายอดุล  สนไธสง  - ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อที่ประชุมว่าในการจัดหาสถานที่เพ่ือดำเนินการกำจัด 
(นิติกร) เกี่ยวกับขยะนั้น ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดเองต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย มาตรา 57 ทวิ แห่งพระราราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เกี่ยวกับการขอ
ทำกิจการนอกเขต คือ 1) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตาม
อำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 2) ได้รับความยินยอมจากสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3) ได้รับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลาย
ฉบับ กว่าจะเสร็จกระบวนการและขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งอาจจะเป็นแผนการดำเนินการในระยะ
ต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้
ก่อน 

นางภาวิณี  พุทธศรี  - ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในระระอันใกล้นี้ว่า โครงการรับซื้อขยะรี
ไซเคิลของกองทุนฌาปนกิจขยะรีไซเคิลที่ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ก็เป็น
ที่ดีอีกอีกโครงการหนึ่ง โดยทางกองทุนเองก็รับรับซื้อขยะได้เกือบทุกชนิด ซึ่งหากประชาชนภายใน
หมู่บ้านเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนโดยทำการคัดแยกขยะที่สามารถขายเป็นขยะรีไซเคิลได้ ก็จะช่วย
ลดปริมาณขยะได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งขยะที่เหลือก็สารถกำจัดเองได้ โดยในปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้มีนโยบาย
จะไม่ให้มีการจัดซื้อถังขยะให้แล้ว ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาตำบลโนนสะอาดเองก็ได้
จดัทำแผนเพ่ือออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์และทำความเข้าใจตามกำหนดการที่ทางรองปลัดได้นำเรียน
ในเบื้องต้นแล้ว  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมเสนอหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆ อีก  
นายประมวล  เกิดคำ  - ได้สอบถามเกี่ยวกับการซ่อมแซมประตูปิด-เปิดน้ำ หนองบัว หมู่ที่ 3 ว่าได้ดำเนินการถึง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ไหนแล้ว เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก  
 

นายสุรเวช  นาคนชม  - ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการซ่อมแซมประตูปิด-เปิด น้ำบริเวณบึงหนองบัวว่า 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3) ในขณะทางผู้นำหมู่บ้านเองก็ได้สำรวจตรวจสอบร่วมกับทางชลประทาน เพื่อที่จะได้มีโครงการขุดลอก

และทำประตูปิด-เปิดน้ำ อยู่ในขณะนี้ และได้สอบถามเกี่ยวกับการของบประมาณในการจัดงานปฏิบัติ
ธรรมของบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จะให้การสนับสนุนได้หรือไม่ 

 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินมีหรือไม่ เนื่องจาก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะภัยแล้ง 
นายมลตรี  รินอินทร์  - ได้นำเรียนเกี่ยวกับประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติธรรมชาติคือภัยแล้ง ซึ่งทางหมู่บ้านเองได้ทำ 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2) หนังสือต่ออำเภอชุมแพ และสำนักงานเกษตรแล้ว และได้รับว่าให้ทำหนังสือต่อเทศบาลเพ่ือหาทาง

ช่วยเหลือด้วย 



นายเลิศ  พรมลิ  - ได้ชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
(รองนายกเทศมนตรี) 1. เรื่องการซ่อมแซมประตูปิด-เปิดน้ำบึงหนองบัว หมี่ 3 ในขณะนี้ทางชลประทานกำลังจะเข้ามา

พัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำซึ่งเชื่อต่อกับห้วยชัน ซึ่งได้รับแจ้งแล้วว่าจะดำเนินการไปพร้อมกัน โดย
ขอให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากมีได้โครงการอยู่แล้วโดยทางชลประทานจะเป็นผู้ดำเนินการ 

  2. เรื่องที่ประชาชนได้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติคือภัยแล้งนั้น ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาด
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการหาทางช่วยเหลือประชาชนแต่อย่างใด ซึ่งทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดเองก็
จะหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยต่อไป 

  3. ในการให้งบปบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติของทางบ้านหนองบัวหมู่ที่ 3 นั้น ก็จะให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปศึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนโครงกาดังกล่าว 
ทั้งเพ่ือให้เกิดความถูกต้องต่อการปฏิบัติด้วย 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

นายบุญชู  นินสะคู  - ได้สอบถามเกี่ยวกับถังน้ำพร้อมแท่นวางว่ายังเหลืออยู่หรือไม่ อย่างไร 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายสุนทร  นูสีหา  - ได้ชี้แจงว่าได้มีการตรวจสอบตามบัญชีครุภัณฑ์แล้วไม่ปรากฏทะเบียนรายการของถังน้ำแต่ 
(เจ้าพนักงานพัสดุ) อย่างใด และไม่ทราบว่าถังน้ำดังกล่าวได้มาอย่างไร ซึ่งอาจจะได้มาโดยการมีผู้บริจาคให้หรือได้มีการ

แทงจำหน่ายแล้วซึ่งก็จะขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวสรุปและให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและเสนอเพ่ิมเติมอีก แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ
หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงได้กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมสภาฯ และกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  12.20  น. 
(ลงชื่อ)…..…ฉลาด  บุญสะอาด…….… ผู้จด / บันทึก 

        (นายฉลาด   บุญสะอาด) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
(ลงชื่อ)........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง............ผู้ตรวจ           

           (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    
                  ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)..........สุภาษี  ไกรวิเชษฐ์..........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสุภาษี   ไกรวิเชษฐ์) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 

(ลงชื่อ)...........บุญแสง  พรนิคม...........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายบุญแสง   พรนิคม) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 
 
(ลงชื่อ)........ประเสริฐ  ตลับเงิน............กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายประเสริฐ  ตลับเงิน) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 

 


